

# สรุปข่าวประจำวัน ที่ ๒๔ ส.ค. ๖๖

## สื่อสิ่งพิมพ์

- ธนาธิปไตย กก.สอบ จนท.มีเอี่ยวตัดไม้พะยุง (เดลินิวส์ ๒๕ ส.ค. ๖๖ หน้า ๑๗)
- ชง ปปช.เชือด ๖ ขรก. ลักไม้พะยุง (ข่าวสด ๒๔ ส.ค. ๖๖ หน้า ๑๒)
- ภาพข่าว ขนไม้ชิงชัน , ข่าวสั้นทันโลก สกัดรถขนชิงชัน (ไทยรัฐ ๒๕ ส.ค. ๖๖ หน้า ๑๑)

## สื่อออนไลน์

- ยึดไม้ประดู่ยักษ์ ๑๐๐ ปี แก้งมอดไม้ตัดขายกลางป่าพบพระ มูลค่า ๑ ล้านบาท (เดลินิวส์ ๒๓ ส.ค. ๖๖)  
[www.dailynews.co.th/news/2651349/](http://www.dailynews.co.th/news/2651349/)
- DSI ประสานความร่วมมือกับเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 ปม คดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุนจังหวัดภูเก็ต (สยามรัฐ 24 ส.ค. 66) <https://siamrath.co.th/n/472022>
- 3 ปีแล้วยังไม่รู้! บุกดตรวจวีรกรรมบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะมุก (แนวหน้า 23 ส.ค. 66)  
[www.naewna.com/local/751910](http://www.naewna.com/local/751910)
- จนท.จับผู้ลักลอบตัดต้นไม้ประดู่ยักษ์อายุกว่า 100 ปี ราคาในตลาดมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท (สยามรัฐ 23 ส.ค. 66)  
<https://siamrath.co.th/n/471946>
- ตำรวจกาฬสินธุ์ ชงสำนวนไม้พะยุงของกลางหาย ส่ง ปปช.เชือด 6 ข้าราชการเอี่ยว (สยามรัฐ 23 ส.ค. 66)  
<https://siamrath.co.th/n/471922>

## ธนารักษ์สั่งตั้งกก.สอบ จนท.มีเอี่ยวตัดไม้พะยุง

“ป.ป.ท.” ยกคณะ  
พิสูจน์ตัดไม้พะยุงใน  
โรงเรียน ♦ อ่านต่อหน้า 7

ไม้พะยุง

□ ต่อจากหน้า 1

คำไฮวิทยา จ.กาฬสินธุ์ เห็นซากเหลือแต่  
ตอถึงกับอึ้ง ลั่น ห้ามใครตัดอีก ขณะที่  
“รองผู้ว่าฯ” จี้ คณะกรรมการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เร่ง  
เชือด 6 ข้าราชการ พัวพันไม้พะยุงของกลาง  
หายจากเทศบาลตำบลอิติต้อ ขณะที่ “อธิบดี  
ธนารักษ์” จี้ดเส้นไม่เกิน 24 ส.ค. รู้ผลมี  
เจ้าหน้าที่เอี่ยวตัดไม้ในโรงเรียนหรือไม่  
พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบ การันตีหากพบ  
ไม่ปกป้องคนผิด

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนคำไฮวิทยา ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ นายจิรวัดณ์ สุภาพ ผอ.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เขต 4 ขอนแก่น นายไพรัตน์ บั๊จจะวงษ์ ผอ.กองปราบปรามการทุจริต 1 ป.ป.ท. เขต 4 นายชินกฤต กองคำ พนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ขยายไม้พะยุงให้นายทุน 22 ต้น ในราคา 153,000 บาท โดยตัดไปแล้ว 17 ต้น โดยมีนายจาวุฒิ ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนคำไฮวิทยา ผู้นำชุมชน ให้ข้อมูล

นายไพรัตน์เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่ามีการตัดต้นไม้พะยุงไป 17 ต้น คงเหลือ 5 ต้น กับอีก 2 ตอจริง เบื้องต้นมี แนวทางเช่นเดียวกับทางจังหวัดกาฬสินธุ์ คือให้ชะลอการตัดต้นไม้ไว้ก่อน ส่วนความ

ลับหน้าคดีไม้พะยุงของกลาง 7 ท่อน มูลค่า 1 ล้านบาท หายไปจากเทศบาลตำบลอิติต้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ คาดว่ามีการซื้อขาย กันในราคา 290,000 บาทนั้น นายรัชชชัย รอดงาม รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับนาย เอกรัตน์ มิสา นายอำเภอยางตลาด ทราบ ว่าพนักงานสอบสวน สภ.โนนสูง ได้ส่ง สำนวนไปที่คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กาฬสินธุ์แล้ว

ด้านนายรัชชชัย รอดงาม รอง ผวจ. กาฬสินธุ์ กล่าวว่า คดีลักลอบตัดไม้พะยุง ในโรงเรียน หรือในพื้นที่ราชพัสดุกาฬสินธุ์ นั้น นายสุกสิชัย กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ กำชับให้ทุกภาคส่วนดำเนินการป้องกัน และดำเนินคดีกับผู้ทำการฝ่าฝืนอย่างเด็ด ขาด โดยเฉพาะหากเป็นข้าราชการเข้าไป เกี่ยวข้อง ต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญา- วินัยและแพ่งอย่างเด็ดขาด ส่วนของคดีไม้ พะยุงของกลางหายจากเทศบาลตำบล อิติต้อนั้น เบื้องต้นมีข้าราชการ 6 คน ซึ่ง ป.ป.ช. จะดำเนินการสอบสวนเอาผิดทาง อาญา เพราะถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ขณะที่นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดี กรรมการธนารักษ์ ระบุว่า ขณะนี้กรมฯได้รับการ ชี้แจงทางเอกสาร จากธนารักษ์จังหวัด กาฬสินธุ์แล้ว กรณีตัดไม้พะยุงในโรงเรียน คำไฮวิทยา เป็นเอกสารจำนวนหลายหน้า ขนาดปกใหญ่ จึงมอบหมายให้นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ดำเนิน การตรวจสอบข้อมูลภายในเอกสารอย่าง ละเอียด และให้รายงานสรุปกลับมาให้ตน ภายในวันที่ 24 ส.ค.นี้ หลังจากนั้นจะ พิจารณาต่อว่าจะดำเนินการอย่างไร รวมถึง จะรายงานให้กับปลัดกระทรวงการคลัง ทราบด้วย

อธิบดีฯ เปิดเผยว่า ส่วนประเด็นที่

สังคมสงสัย ทั้งเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งธนารักษ์จังหวัดกาฬสินธุ์ มีส่วนเข้าไป เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้โรงเรียนคำไฮ วิทยา เปิดให้ตัดไม้พะยุงหรือไม่นั้น หากมี ความเกี่ยวข้องจะมีการตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที ซึ่งกรมฯจะไม่ ปกป้องคนผิดอยู่แล้ว เพราะการตัดไม้กรมฯ มีนโยบายชัดเจน เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ การตัดต้นไม้ ในพื้นที่ราชพัสดุอย่าง เกร่งกรัด ส่วนการขายไม้พะยุงราคาต่ำกว่า ความเป็นจริงนั้น เท่าที่ได้รับรายงานมาพบ ว่าการจำหน่ายไม้ที่ได้จากการตัดในพื้นที่ ของธนารักษ์ ต้องมีการแต่งตั้งคณะ กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ขึ้นมาพิจารณา ร่วมกัน โดยหนึ่งในนั้นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ร่วมเป็นคณะ กรรมการฯด้วยเพื่อประเมินราคาไม้ ซึ่ง คณะกรรมการชุดนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่จาก ธนารักษ์เข้าร่วมอยู่ด้วยแต่อย่างใด.

## ชงปปช.เชือด6ชรก.ลักไม้พะยูน

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. นายจิรวัดน์ สุภาพ ผอ.ปปช. เขต 4 (ขอนแก่น) นายไพรัตน์ ปังจะวงษ์ ผอ.กองปราบปรามการทุจริต 1 ป.ป.ท. เขต 4 นายชินกฤต กองคำ พนักงาน ป.ป.ท. และนายจิระเดช แสงป้อง ลงพื้นที่โรงเรียนคำไฮวิทยา ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการขออนุญาตตัดไม้ (ไม้พะยูน) จำนวน 22 ต้น และต่อไม้จำนวน 2 ตอ ราคา 153,000 บาท โดยนายจารุวัตร ภูแก้ว นอก.หนองกุงศรี ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ผู้อำนวยการ ครูโรงเรียนคำไฮวิทยา ผู้นำชุมชน ให้ข้อมูล

นายไพรัตน์กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่ามี การตัดต้นไม้พะยูนไปแล้วจำนวน 17 ต้น กงเหลือจำนวน 5 ต้น กับอีก 2 ตอ เบื้องต้นมีแนวทางเช่นเดียวกับทางจังหวัดกาฬสินธุ์ คือให้ชะลอการตัดต้นไม้ไว้ก่อน ทั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการศึกษาคำขอการประเมินราคาต้นไม้ ว่ามีความเหมาะสมคุ้มค่าหรือไม่อย่างไร และเหตุผลความจำเป็นที่ต้องตัดไม้ ว่าได้ดำเนินการทำตามระเบียบและขั้นตอนของข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ส่วนความคืบหน้าคดีไม้พะยูน 7 ท่อน มูลค่า 1 ล้านบาท หายไปจากเทศบาลตำบลอิ ตือ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยคาดว่ามีการซื้อขายกันในราคา 290,000 บาทนั้น ล่าสุด นายรัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับนายเอกรัตน์ มีสา นอก.ยางตลาด ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของคดีที่ สก.โนนสูง ก่อนเผยว่า นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ กำชับให้ทุกภาคส่วนดำเนินการป้องกัน และดำเนินคดีกับผู้ทำผิดอย่างเด็ดขาด ทราบว่าคร.ได้ส่งสำนวนไปที่ ป.ป.ช.กาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค. 66 ที่ผ่านมา เบื้องต้นกล่าวหาข้าราชการ 6 นาย ส่วนกรณีการลักลอบตัดไม้พะยูนของกลาง กำลังเร่งสืบสวนหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป

ขณะที่นายอดิศร คงสมกัน หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เมื่อกลางดึก (22 ส.ค.66) ที่ผ่านมา จนท.พบผู้ลักลอบตัดไม้บริเวณ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงระแนง บ.หนองหล่ม ต.คลองขาม อ.ยางตลาด ตรวจยึดของกลางไม้ยูคา 6 ท่อน ไม้สัก 5 ท่อน ไม้ประดู่ 6 ท่อน รถเข็นล้อยาง 1 คัน มูลค่าความเสียหาย 30,728 บาท จากนั้นนำของกลางส่ง สก.ยางตลาด ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป





ชนไม้ชิงชั้น เจ้าหน้าที่ป่าไม้สกัดจับรถกระบะบรรทุกไม้ชิงชั้นท่อนและไม้ชิงชั้นแปรรูป คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐราว 700,500 บาท สกัตจับได้บริเวณสามแยกกัวนาค ถนนสายห้วยโรง-บ่อหอย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ส่วนคนขับหลบหนี.

## ข่าวสั้น ทันโลก

**สกัตรถชนชิงชั้น:** 6 โมงเช้า วันที่ 23 ส.ค. นายสงคราม ขาวสะอาด ผอ.สจป.3 สาขาแพร่ นายชาติรี สัทธรรมนวงศ์ ผอ.ส่วนป้องกันฯ ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พร.5 (ห้วยเก็ด) ตชด.824 (น่าน) ตำรวจ สภ.ไผ่โพน ร่วมจับกุมรถกระบะนิสสัน รุ่นนาวาร่า ตอนเดียว สีขาวเขียว ไม้ติดแผ่นป้ายทะเบียน ในกระบะหลังบรรทุกไม้ชิงชั้น 3 ท่อน ปริมาตร 0.87 ลบ.ม. ไม้ชิงชั้นแปรรูป 18 ท่อน ปริมาตร 2.15 ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 700,500 บาท จับได้ที่สามแยกกัวนาคถนนสายห้วยโรง-บ่อหอย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ส่วนคนขับหลบหนี.

## ยึดไม้ประดู่ยักษ์ 100 ปี แก็งมอดไม้ลอบตัดขายกลางป่าพบพระ มูลค่า 1 ล้าน

ตำรวจ ปทส. ตรวจยึดต้นไม้ประดู่ยักษ์ อายุกว่า 100 ปี แก็งมอดไม้ลอบตัดขายมูลค่า 1 ล้าน ในพื้นที่ ส.ป.ก. อ.พบพระ จ.ตาก

📅 23 สิงหาคม 2566 ⌚ 18:46 น. ❤️ ทั่วไทย



เมื่อวันที่ 23 ส.ค. พล.ต.ต.วัชรินทร์ พุทธิธี ผบก.ปทส. พ.ต.อ.ศานวุกษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.ธนพล ยอดกัณฑ์ สว.กก.4 และชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามจังหวัดตาก-แม่สอด ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามที่ 1 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก ตำรวจ สภ.พบพระ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.6 รมเกล้า ตชด.346 แม่สอด บูรณาการร่วมกันลงพื้นที่บริเวณพื้นที่ ส.ป.ก. บ้านซอโอ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก ตรวจยึดไม้ประดู่ 12 ท่อน ปริมาตร 18.64 ลบ.ม. ซึ่งทั้งหมดมีอายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี คิดเป็นมูลค่าความเสียหายของรัฐมากกว่า 652,400 บาท ส่วนมูลค่าในท้องตลาด จะมากกว่า 1,000,000 บาท





โดยได้ทำบันทึกการตรวจยึด ตามความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11 ทำไม้ หรือทำอันตรายใดแก่ไม้  
หวงห้าม โดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 69 มีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป ไว้ในครอบครอง โดยไม่มีรูปรอยตา  
ยาง ค่าภาคหลวง หรือรอยตรารัฐบาล โดยไม่ได้รับอนุญาต พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14  
ทำไม้ หรือ กระทำด้วยประการใดอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต



## DSI ประสานความร่วมมือกับสถานีการทัพเรือภาคที่ 3 ปมคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุนจังหวัดภูเก็ต

[ทวีต](#) [แชร์](#) [Share](#)

© 24 สิงหาคม 2566 00:27 น. สยามทีวีออนไลน์ ภูเก็ต



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจตรี สุรียา สิงห์มกล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พันตำรวจโท อมร หงษ์ศรีทอง ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าหารือและประสานข้อมูลความร่วมมือกับ พลเรือตรี ภูขงค์ รอดนิกร เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 ผู้แทนกองทัพอากาศ 3 ณ หมวดบินเฉพาะกิจ ทัพเรือ ภาค 3 อำเภอดงตาล จังหวัดภูเก็ต สืบเนื่องจากกองทัพอากาศได้ร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน

ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับไว้ทำการสอบสวนเป็นคดีพิเศษที่ 59/2564 และทางกองทัพอากาศได้มอบหลักฐานเชิงลึกเกี่ยวกับบุคคลที่เข้าข่ายกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้นำ “คู่มือแนวทางการรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้น” มอบให้แก่ผู้แทนกองทัพอากาศ 3 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่ใช้เป็นแนวทางในการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่จะแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กรณีที่พบการบุกรุกครอบครองโดยมิชอบ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป สำหรับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ให้ความสำคัญกับการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ และที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางธรรมชาติ เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ตลอดจนเร่งรัดดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ทั้งขบวนการ รวมถึงบุคคลที่มีส่วนช่วยเหลือ สนับสนุน และผู้มีอิทธิพลที่รับประโยชน์อยู่เบื้องหลัง โดยให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย





## บุกตรวจรีสอร์ทบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะมุก 3 ปีแล้วยังไม่รื้อถอนตามคำสั่งศาล

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566, 16.52 น.



# 3 ปีแล้วยังไม่รื้อ!

## บุกตรวจรีสอร์ทบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะมุก



@naewna\_news



naewnanews



naewna



@naewna



Naewnanews - แนวหน้าออนไลน์

ป่าไม้ ตรวจรีสอร์ทบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะมุก ปลุกสร้างบนภูเขา ติดทะเลและชายหาด หลังศาลมีคำพิพากษาสั่งให้รื้อถอน แต่ผ่านมา 3 ปียังคงไม่รื้อถอนตามคำสั่งศาล และขณะเข้าตรวจยังพบว่ามีกรมซ่อมแซมปรับปรุงเพิ่มเติม ป.ป.ช.จึงให้กรมป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบกฎหมายเร่งด่วน และจะมีการตรวจสอบเป็นการละเว้นของเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ ส่วนหัวหน้าหน่วยฯ ระบุต้องให้ทางกรมป่าไม้เป็นผู้ดำเนินการ

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบัณฑิต คณะสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จ.ตรัง พร้อมด้วย นายยุทธนา วิมลเมือง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ ป.ป.ช.ตรัง ได้เชิญ นายกมลวัฒนา ยังสังข์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตง 2 วังวิเศษ สิบกา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบการบุกรุกป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติ ก่อสร้างและดำเนินกิจการรีสอร์ทแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ หาดฝรั่ง บนเกาะมุก พื้นที่ หมู่ 2 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

หลังจากศาล จ.ตรัง ได้มีคำพิพากษาความอาญาเมื่อวันที่ 16 ม.ค.63 ในคดีหมายเลขดำที่ อ 1416/2562 ในคดีหมายเลขแดงที่ อ 77/2563 ให้นายชอบ ทวนดำ (จำเลย) ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการดังกล่าวและเป็นคนในพื้นที่เกาะมุก ให้จำเลย คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน หรือบริวารจำเลยออกไปจากที่ดินที่กระทำผิดและให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือนำสิ่งใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติออกด้วย และจำคุกให้รอลงอาณายนายชอบฯ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 และให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าทรัพย์สินทางธรรมชาติดีที่ถูกล่าลาย จำนวน 12,283.95 บาทแก่รัฐ แต่ปรากฏว่าระยะเวลาหลังจากศาลมีคำสั่งให้

รื้อถอนแล้วนั้น ผ่านมาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี ทางเจ้าของกิจการและหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบยังคงไม่มีการเข้าดำเนินการรื้อถอนแต่อย่างใด

ซึ่งลักษณะทางกายภาพ พบว่ามีการก่อสร้างอยู่บนภูเขาติดกับชายหาด มีห้องพักถาวรประมาณ 5 หลัง มีที่สถานที่ต่างๆ ปลูกสร้างขึ้นมาจำนวนมาก มีการทำบันได และก่อปูนซีเมนต์ ทำเป็นทางเดิน ซึ่งสถานที่ที่มีทิวทัศน์งดงามอยู่บนภูเขาสูงชัน ติดทะเล และชายหาด เหมาะแก่การพักผ่อน และมีอุปกรณ์การก่อสร้างที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างหรือปรับปรุงเพิ่มเติม อีกจำนวนหนึ่ง

ที่ผ่านมา นายสมนึก กุนหลัด เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตง 2 วังวิเศษ สีเกา (ขณะนั้น) ได้ดำเนินการนำป้ายคำสั่งศาลมาติดตั้งและแจ้งให้ทราบตามคำสั่งมาแล้วหลายครั้ง แต่มีการถูกทำลาย พร้อมทั้งได้มีการตรวจยึด และแจ้งตามบันทึกว่าผู้ยึดถือครอบครองไม่ใช่คนยากไร้ ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค.59 และพื้นที่ดังกล่าวเป็น เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะมุก คำนวณเนื้อที่ป่าที่ถูกบุกรุก 0-0-72 ไร่

นายกมลวัฒน์ ยังสังข์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตง 2 วังวิเศษ สีเกา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน (ปัจจุบัน) กล่าวว่า ตนเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งมาเมื่อไม่กี่เดือน แต่ก็ได้ไปดูคำสั่งของศาล ก่อนจะประมวลเรื่องและเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ และได้รายงานไปให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 นครศรีธรรมราช ทราบว่า พื้นที่ซึ่งไม่ได้มีการดำเนินการรื้อถอนตามคำพิพากษาของศาล และพบว่าไม่ได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพัก อาจจะมีเพียงแค่นางานพักอาศัยอยู่ หลังจากนั้นก็จะประมวลเรื่องส่งให้สำนักฯ ให้สำนักฯ เป็นผู้ประสานกับกรมป่าไม้ เพื่อที่จะบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลต่อไป

นายกมลวัฒน์ กล่าวอีกว่า ส่วนสาเหตุที่ผ่านมา 3 ปี หลังจากมีคำสั่งศาลแต่ยังไม่มีการรื้อถอนนั้น เนื่องจากหน่วยงานตนนั้นเป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ ซึ่งไม่ได้มีอำนาจเต็มที่จะเข้ามาให้รื้อถอนเต็มตามคำพิพากษาของศาล เรามีเพียงอำนาจประมวลเรื่อง ส่งไปยังสำนักฯ เพื่อที่จะให้กรมป่าไม้มีคำสั่งลงมาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยพื้นที่ตรงนี้ก็หลักๆ ก็มี กรมป่าไม้ และอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ดูแลและรับผิดชอบ

นายบัณฑิต คณะสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จ.ตรัง กล่าวว่า สำหรับเรื่องนี้ศาลได้มีคำพิพากษาให้รื้อถอน ป.ป.ช.ก็ติดตามผลของคำพิพากษาว่ามีการรื้อถอนแล้วหรือไม่อย่างไร เมื่อมาตรวจสอบก็ได้รับทราบข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าอยู่ในขั้นตอนของขบวนการที่ได้เสนอไปยังกรมป่าไม้ เพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของทางระเบียบราชการ หลังจากนั้นก็จะมีการรื้อถอนตามขบวนการต่อไป

นายบัณฑิต กล่าวอีกว่า จากการตรวจสอบพบว่าที่พักรังมีการซ่อมแซมปรับปรุงเพิ่มเติม แต่จากการสอบถามบุคคลในพื้นที่ ก็ได้รับคำตอบว่าไม่ได้มีการเปิดให้เช่าแล้ว ตั้งแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามในรายละเอียดต่างๆ ป.ป.ช.ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลทั้งหมด เพื่อรายงานกลับมาถึง ป.ป.ช.จ.ตรัง และได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัดอย่าให้ความบกพร่อง ส่วนการที่ศาลมีคำพิพากษาให้รื้อถอนมาถึง 3 ปี แต่ยังไม่มีการรื้อถอนนั้นตนก็ขอข้อมูลก่อนว่าจะมีการปล่อยปละละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐหรือไม่อย่างไร.



# จนท.จับผู้ลักลอบตัดต้นไม้ประดู่ยักษ์อายุกว่า 100 ปีราคาในตลาดมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

ทวิต แชร์ Share

© 23 สิงหาคม 2566 17:29 น. สยามรัฐออนไลน์ ภูมิภาค



วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.วัชรินทร์ พุทธิทธิ ผู้บังคับการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) หรือตำรวจป่าไม้ – พ.ต.อ.อริยพล สินสอน รอง.ผบก. ปทส. -พ.ต.อ.ศานนวงษ์ คงคาอินทร์ ผู้กำกับการ.4 . บก.ปทส.-พ.ต.ท.ธนพล ยอดกัณฑ์ สารวัตรกองกำกับการ 4. และชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามจังหวัดตาก-แม่สอด ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามที่ 1. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14. ตาก –เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.6 ร่มเกล้า- เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน 346 แม่สอด บูรณาการร่วมทำการจับกุมไม้ประดู่ จำนวน 12 ท่อน ปริมาตร 18.64 ลบ.ม. คิดเป็นมูลค่าความเสียหายของรัฐมากกว่า 652,400 บาท ส่วนมูลค่าราคาในตลาดจะมากกว่า 1,000,000 บาท

โดยเป็นไปตามความผิด พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 11. ทำไม้ หรือทำอันตรายใดแก่ไม้หวงห้าม โดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 69 มีไม้หวงห้ามอันยังมีได้แปรรูป ไว้ในครอบครอง โดยไม่มีรูปรอยตา



ยาง ค่าภาคหลวง หรือรอยตรารัฐบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14.  
ทำไม้ หรือ กระทำด้วยประการใดอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามจังหวัดตาก-แม่สอด กล่าวว่า ไม้ประดู่นี้ ทาง  
เจ้าหน้าที่ได้สืบสวนทราบว่า เป็น ไม้ในป่าที่จะนำมาออกสวม มาตรา 7. ซึ่งการนำป่าไม้มาสวม เพื่อจะใช้  
มาตรา 7. นั้น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย พรบ.ป่าไม้ และป่าสงวนแห่งชาติ



## ตำรวจกาฬสินธุ์ ชงสำนวนไม้พะยูนของ กลางหาย ส่ง ปปช.เชือด 6 ข้าราชการเอี่ยว

ทวิต แพร่ Share

© 23 สิงหาคม 2566 16:30 น. สยามรัฐออนไลน์ ภูมิภาค

ตำรวจกาฬสินธุ์ ชงสำนวนไม้พะยูนของกลางหาย ส่ง ปปช.เชือด 6 ข้าราชการเอี่ยวไม้พะยูน ขณะที่ ผอ.กองปราบปรามการทุจริต 1 ป.ป.ท. เขต 4 ลงสอบเจาะปมโรงเรียนคำไฮวิทยา ขายไม้โรงเรียนนำเงินเข้าหลวง ริดสอบต้นเหตุ ความคุ้มค่าเงิน ขึ้นตอน ไครอนุญาต ส่วนมอดไม้ยังลักลอบตัดไม่เลิก

จากกรณีไม้พะยูนของกลาง 7 ท่อน มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท หายไปจากสำนักงานเทศบาลตำบลลิ้นจี่ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ อย่างไร้ร่องรอย เมื่อช่วงคืนวันที่ 5 ส.ค.66 ที่ผ่านมา ท่ามกลางกระแสว่ามีบุคคลของรัฐไม่น้อยกว่า 6 คน เข้าไปเกี่ยวข้อง แต่จากแนวทางการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องให้การปฏิเสธ ถึงวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าของคดี แต่กลับมีปัญหาการตัดไม้พะยูนรายวันในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ โดยเฉพาะที่โรงเรียนคำไฮวิทยา ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมีการเปิดให้นายหน้าเข้ามาตัดไม้พะยูนภายในโรงเรียนถึง 22 ต้น กับอีก 2 ตอ ในราคา 153,000 บาท ต่ำกว่าราคาตลาด 28-56 เท่าตัว ผู้ว่าฯ ย้ำส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.- ส.ต.ง.-ป.ป.ท. เอาผิดทางวินัย แพง อาญา ขณะที่ผู้การตำรวจกาฬสินธุ์ เร่งติดตามนายหน้าซื้อไม้พะยูนโรงเรียนมาสอบปาก ขณะที่ฝ่ายความมั่นคง เผยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ส่งให้ผู้อำนวยการเขตการศึกษาพื้นที่กาฬสินธุ์ เขต 2 ชี้แจง ส่วนอธิบดีกรมธนารักษ์ อ้างรายงานจากธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ว่าธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ไม่ได้อนุญาตให้ตัดไม้พะยูนในโรงเรียนคำไฮวิทยาเพื่อนำเงินเข้าหลวง ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนคำไฮวิทยา วิทยา ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ นายจิรวัดน์ สุภาพ ผอ.ป.ป.ท. เขต 4 (ขอนแก่น) นายไพรัตน์ ปัจจะวงษ์ ผอ.กองปราบปรามการทุจริต 1 ป.ป.ท. เขต 4 นายชินกฤต กองคำ พนักงาน ป.ป.ท. และนายจิระเดช แสงป้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการขออนุญาตตัดไม้ (ไม้พะยูน) จำนวน 22 ต้น และตอไม้จำนวน 2 ตอ มีนายจรรูวัตร ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนคำไฮวิทยา ผู้นำชุมชน ให้ข้อมูล

การลงพื้นที่ของนายไพรัตน์ ปัจจะวงษ์ ผอ.กองปราบปรามการทุจริต 1 ป.ป.ท. เขต 4 และคณะในครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการขออนุญาตตัดไม้พะยูนจำนวน 22 ต้น และตอไม้จำนวน 2 ตอ ในโรงเรียนคำไฮวิทยา ราคา 153,000 บาท ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 ได้มีการขออนุญาตขออนุญาตตัดไม้ในที่ราชพัสดุ จากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ โดยละเอียด

นายไพรัตน์ ปัจจะวงษ์ ผอ.กองปราบปรามการทุจริต 1 ป.ป.ท. เขต 4 กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่ามีการตัดต้นไม้พะยูนไปแล้วจำนวน 17 ต้น คงเหลือจำนวน 5 ต้น กับอีก 2 ตอ จริง เบื้องต้นมีแนวทางเช่นเดียวกับทางจังหวัดกาฬสินธุ์ คือให้ชะลอการตัดต้นไม้วาก่อน ทั้งนี้ ในส่วนของการเจาะประเด็น มีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการคิดคำนวณการประเมินราคาต้นไม้ ที่มีการประเมินราคาขายไว้ที่ 153,000 บาทนั้น ว่ามีความ



เหมาะสมคุ้มค่าหรือไม่อย่างไร และเหตุผลความจำเป็นที่ต้องตัดไม้ ว่าได้ดำเนินการทำตามระเบียบและขั้นตอนของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ในส่วนที่ ป.ป.ท.จะรับเป็นคดีหรือไม่ ก็จะได้นำไปพิจารณาในเชิงลึกต่อไป

ส่วนความคืบหน้าคดีไม้พะยุง 7 ท่อน มูลค่า 1 ล้านบาท หายไปจากเทศบาลตำบลอ้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยคาดว่ามีการซื้อขายกันในราคา 290,000 บาทนั้น ล่าสุดนายรัชชัย รอดงาม รองผวจ.กาฬสินธุ์ ซึ่งดูแลด้านทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับนายเอกรัตน์ มิสรา นายอำเภอยางตลาด ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของคดีกับพนักงานสอบสวน สภ.โนนสูง ซึ่งทราบว่า ได้ส่งสำนวนไปที่สำนักงาน ป.ป.ช.กาฬสินธุ์แล้ว



นายรัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า คดีลักลอบตัดไม้พะยุง หรือการขออนุญาตตัดในพื้นที่ราชพัสดุ ภายในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์นั้น นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้กำชับให้ทุกภาคส่วนดำเนินการป้องกัน และดำเนินคดีกับผู้ทำการฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะหากเป็นข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้อง จะต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญา ทางวินัย และทางแพ่ง โดยไม่มีข้อแม้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของคดีไม้พะยุงของกลางหายจากเทศบาลตำบลอ้อนั้น จากการสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ทราบว่าได้ส่งสำนวนไปที่สำนักงาน ป.ป.ช.กาฬสินธุ์ตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค. 66 ที่ผ่านมา เบื้องต้นมีข้าราชการ 6 คน ซึ่งในส่วนของ การดำเนินคดีของ ป.ป.ช.ก็จะดำเนินการสอบสวนทันทีเพื่อดำเนินคดีความทางอาญา เพราะถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนกรณีการลักลอบตัดไม้พะยุงของกลางนั้นก็ ตำรวจกำลังเร่งดำเนินคดีสืบสวนสอบสวนหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป



ขณะที่นายอดิศร คงสมกัน หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เหตุลักลอบตัดไม้พะยุงและไม้หวงห้ามในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ในช่วงนี้ยังคงเกิดขึ้นเป็นคดีรายวัน โดยเจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้แค่ไม้ของกลาง เครื่องมือและสิ่งของ อุปกรณ์ ของคนร้ายเท่านั้น ซึ่งให้เห็นว่า มีขบวนการมอดไม้กระจายอยู่ในพื้นที่หลายกลุ่มล่าสุด เมื่อกลางดึก (22 ส.ค.66) ที่ผ่านมา พบเห็นกลุ่มผู้กระทำความผิด ตัดไม้บริเวณในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง บ.หนองหล่ม ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ผู้ก่อเหตุไม่ทราบจำนวนหลบหนี ตรวจยึดของกลาง ไม้ยูคา 6 ท่อน ปริมาตร 0.867 ลบ.ม., ไม้สัก 5 ท่อน ปริมาตร 0.581ลบ.ม., ไม้ประดู่ 6 ท่อน ปริมาตร 0.681 ลบ.ม., รถเข็นล้อยาง 1 คัน มูลค่าความเสียหายของรัฐ จำนวน 30,728 บาท จากนั้นนำของกลางส่ง สภ.ยางตลาด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป